



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๗๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญ และสดับรับฟัง “เทศน์มหาชาติ มหากุศล” ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖



พระครูกิตติธรรมมายุต
เจ้าอาวาสวัดกลาง จ.อุตรดิตถ์



ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญและรับฟัง

เทศน์มหาชาติ

เวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์
๑,๐๐๐ พระคาถา



พระครูปลัดลิน ภูริคุณโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดถนนใหม่ จ.อุตรดิตถ์

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว
อาบิสงสของการพิงกณัฒชาติ เป็เหตุให้สำเร็จตามความปรารถนาทุกประการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะดำเนินโครงการเทศน์มหาชาติมหากุศล ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีของไทยให้สืบทอดและคงอยู่สู่เยาวชนรุ่นหลัง โดยมุ่งเน้นประโยชน์ต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับสาระประโยชน์จากการฟังเทศน์ ฟังธรรม รายได้จากการร่วมทำบุญในครั้งนี้จะมอบเป็นทุนการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาก่อนนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับเงินร่วมทำบุญสามารถนำฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่บัญชี ๖๖๐ - ๐ - ๑๑๖๘๙๘ ชื่อบัญชี เทศน์มหาชาติมหากุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือส่งซองกลับมาที่งานเลขานุการผู้บริหาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จ้างขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญ และร่วมสดับรับฟังเทศน์มหาชาติมหากุศล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

▶▶ ขอเชิญ สมาชิก สพง. ร่วมงาน “กาชะลองผลัดใบ” พุทธที่ ๒๕ ก.ย. นี้ .. สโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ “กาชะลองผลัดใบ” ในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว จ้างขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

สภาคณาจารย์ฯ เชิญชวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมเสนอความคิดเห็น ต่อ พ.ร.บ.การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ผศ.ศิริพร ไชยเมือง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มรพส. เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... ซึ่งตามร่างฯ ที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเสร็จโดยหลักการให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีเหตุผลเนื่องจาก สถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เป็นส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐ ประกอบด้วยบุคคลสามกลุ่ม คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างในสถาบันอุดมศึกษา แต่ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วย การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา อันได้แก่ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มุ่งเน้นใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก ส่วนการบริหารงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างในสถาบันอุดมศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ส่งผลให้การบริหารงานบุคคล การให้สวัสดิการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของบุคคลทั้งสามกลุ่มดังกล่าวมีความแตกต่างกันสมควรกำหนดให้มีหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาเป็นการเฉพาะครอบคลุมบุคคลทุกกลุ่ม เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีกรอบมาตรฐานในการกำหนดตำแหน่ง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นของบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาทุกกลุ่ม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สำหรับในช่วงนี้ เป็นช่วงของการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทุกกลุ่ม ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (ทั้งจ้างจากเงินแผ่นดินและเงินรายได้) เพื่อจะได้ช่วยกันระดมและร่วมเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไข พ.ร.บ.ฉบับนี้ ก่อนที่จะมีการเสนอและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้กับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตการทำงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทุกคน ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ผลงานวิชาการ การต่อสัญญา ฯลฯ อาทิเช่น อาจารย์ เป็น ผศ. ภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ทั้งนี้ ระยะเวลาห้าปี ให้ขยายเป็นเจ็ดปีสำหรับผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาระดับ ป.โท / ผศ. เป็น รศ. ภายในเจ็ดปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. หากไม่สามารถดำเนินการได้ ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน สถาบันอุดมศึกษาสามารถสั่งผู้นั้นออกจากงานได้ เป็นต้น

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนบุคลากร มรพส.ทุกท่าน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... พร้อมกันในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารที่ปรีชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... ฉบับเต็ม และกรอกแบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ที่ <http://www.mua.go.th/users/survey/>

ยอมรับ/ไม่ยอมรับ
พร.ระเบียบการบริหารงานบุคคล
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...

มีห้อง-ของเพื่อน ทป. PRSU ททบ.หรือไม?
พรบ. ฉบับนี้กำลังจะมากำหนดชีวิตเรา

พบกัน...
วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ อาคารที่ปรีชญ์
มรพส.ส่วนทะเลแก้ว
เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป

สภาคณาจารย์ฯ

ถ้าคุณไม่ยอมรับชะตากรรมที่ผู้อื่นกำหนด
เวทนี้เปิดรับฟังความคิดเห็น พร้อมผลักดันเชิงนโยบาย

ถ้าคุณยินยอมพร้อมใจ ยอมรับ พรบ. ฉบับนี้
คุณควรรู้ว่าจะมีผลอย่างไรในอนาคต